

# เรียนเชิญ...ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ?International Arts: The Role of Thai Cuisine

นำเสนอเมื่อ : 11 เม.ย. 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.)  
เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ ออนไลน์

ผศ.ลลิตชัช ธานี นิต ผอ.สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้น ทางสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มสด. จึงมีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มสด. โดยตนเอง โดยเรียนผ่านระบบออนไลน์ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียที่ง่ายต่อการใช้งาน หรือที่เรียกว่า English Discoveries ซึ่งมีใช้กันอยู่ทั่วโลกกว่า 60 ประเทศ โดยมีเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแบบครบถ้วนทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ และคำศัพท์ แบ่งออกเป็นหลักสูตรต่างๆ โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรที่คิดว่าเหมาะสมกับความรู้ของตนเอง เช่น หลักสูตร Basic หลักสูตร intermediate หลักสูตร Advanced เป็นต้น ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เมื่อเรียนจบและผ่านการทดสอบตามหลักสูตรแล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมใบรายงานผลการเรียนซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองในการสมัครงาน เป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของตนเองให้มีคุณภาพมากขึ้น

ผศ.ดร.นิรมิต คุณานันต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มสด. เปิดเผยถึงการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติว่า มสด. ขอเชิญชวน อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และองค์กรอุตสาหกรรมคานอาหารและการบริการ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ "International Arts: The Role of Thai Cuisine" ซึ่งเป็นงานการประชุมวิชาการทางด้านอาหารไทยและการบริการ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง มสด. ที่มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการอาหารและการบริการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยคานอาหารและการโรงแรม The Cesar Ritz Colleges ที่มีชื่อเสียงของโลก ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัยกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารและบริการ ระหว่างผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ การจัดงานดังกล่าวจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2552 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน และโรงเรียนการอาหารนานาชาติ มสด.

ขอบคุณที่มาข้อมูล [www.prachataouch.com](http://www.prachataouch.com)